
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
เร่ือง รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ดำเนินการปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง 
แล้วในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประขาซนท่ัวไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน -  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศรายงาบ 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ะ๖'๖

(นายสุรเดซ พ่ืมจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ©/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
วันพุธท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ บ.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ผู้มาประชุม

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง . ______ หมายเหตุ

๑ นายสุรเดซ พุ่มจันทร์ ประธานสภา อบต.ไพบูลย์

๒ นายสุนทร เช้ือซม รองประธานสภา อบต.ไพบูลย์

๓ นายไพวัลย์ อาจสมัย ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑ ร า
<5̂ นายโกวิน พิมพาวัฒน่ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓ (k  'พ ่X
๕ นายบุญลอด ทองทับ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๔

๖ นายเท่ียง ไพรบึง ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ ฬ ่1* ะ^
๗ นางจรรยา เพตะเข้ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๗ ^_

๘ นายประสิทธิ๋ ประจญ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๘

๙ นางสาวสุภาวดี บุญละมาตร์ ส.อบตไพบูลย์ หมู่ท่ี ๙ ร #
๑0 นายสมจิต สอ้อนรัมย์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐ / O 'V

๑๑ นายอธิวุฒิ เครือแก้ว ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๑ $
๑๒ นายนวน จันทำ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๒ %ฟ&
๑๓ นายประพัฒน์ ลอยเล่ือน ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๓

๑๕ นายส้มฤทธ๋ึ โภคะชาติ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๔

๑๕ นายวุฒิไกร บุตรศรี ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๕ Q-nh-—— h r r J J

๑๖ นายทิพย์ศร บุเงิน เลขานุการสภา 

อบต.ไพบูลย์ ร^
ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ หมายเหตุ

ถ/ผู้เข ้าร่วม-
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ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์

๒ นายปราณี ลอยเล่ือน รองนายก อบต.ไพบูลย์

๓ นายสุนทร ระเมิด รองนายก อบต.ไพบูลย์

(ริ̂ นายสมัย วงค์พิลา เลขานุการนายก อบต.ไพบูลย์
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/เรมประขุม...



-๓-

เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนๆ

ระเบียบวาระท่ี ๒
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
เลขานุการสภาฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
ท่ีประชุม
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

ท่ีประชุม
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๓

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

นายโกศลฯ 
นายก อบต.ฯ

เร่ืองแจ้งให้ทราบ
- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้เสนอญัตติให้สภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๖ รายงานผลการ 
ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มินาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุมัติต้ังรายการใหม่และโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ประกอบกับหนังสือ 
อำเภอน้ําขุ่นท่ี อบ ๐๐๒๓.๒๐/๑๐๐๒ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ อำเภอน้ํา'ขุ่น 
ได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยมิกำหนดไม,เกิน ๑๕ วับ
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว

- เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เชิญครับ

- อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวับท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

- ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว มิท่านใด 
ต้องการแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

-ไม่ มิ
- ถ้าไม่มี ผมถือว่าท่ีประชุมรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๖ นะครับ

- รับรอง
- ขณะนี้ เวลา ๑๒.๑๐ น. ผมขอพักการประชุมช่ัวคราว เพื่อรับประทาน 

อาหารกลางวัน ประมาณ ๑ ช่ัวโมง ครับ
- รับทราบ
บัดน้ี เวลา ๑๓.๑๐ น. ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปครับ 

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา
๓.© ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบ)
- สำหรับระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ เร่ือง ขอความเห็นขอบแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบ) น้ัน 
ขอให้ท่านนายก ฯ ได้ซ้ืแจง,รายละเอียดครับ เชิญครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีผมได้ 
เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ และเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖ 
๖ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ,ขออนุมติ

/ต้ังรายการใหม่...



รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
นายสุรัตน์ 
นักวิเคราะห์ฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

นายเท่ียงฯ 
สมาขิกสภาฯ ม.๖ 
รองประธานสภาฯ 
ปฏิน้ติหน้าท่ีแทนฯ 
นายเท่ียง ฯ 
สมาขิกฯ ม.๖

ตั้งรายการใหม่และโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใขิในการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นั้น ในการนี้ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
วิเคราะห์ฯ ได้ซ้ืแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ

- เชิญเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ เชิญครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาขิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและคณะบริหาร 
ทุกท่านครับ ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ ผมขออนุญาตนำเรียนต่อท่ีประชุม ดังน้ีครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๒๒ ความว่า 
เพ่ือประโยชน์ของประซาซนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่างแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประซาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราซบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ ด้วย

เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นซอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปีดประกาศให้ประซาซนทราบโดย 
เจดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนด 
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นซอบ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เพ่ิมเติมคร้ัง'ท่ี ๓/๒๔๖๖ เพ่ือขอความ 
เห็นซอบต่อสภาท้องถ่ิน รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๐) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๔๖๖ ท่ีได้แจกให้ท่านสมาขิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ครับ

- ขอให้สมาขิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบข่ือโครงการและรายละเอียดของ 
โครงการว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ครับ เชิญครับ

- มีท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ
- ขออนุญาตครับ

- เชิญท่านเท่ียง ไพรบึง สมาขิกสภาฯ หมู่ ๖ ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาขิกสภาฯ และคณะบริหารทุกท่านครับ 
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ จากบ้าน 
นายสมควร เสนคราม ถึงบ้านนายน้อย มะโนซาติ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน

/(พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๐)...



รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติ,หน้าท่ีแทน,ๆ  
นายอัจฐซาติ 
รักษาการ ผอ.กองช่าง

ท่ีประชุม
รองประธานสภาๆ 
ปฏินัติ'หน้าท่ีแทน1ๆ 
นายวุฒิไกร 
สมาซิก  ๆม.๑๕ 
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทบๆ 
นายวุฒิไกร 
สมาซิกสภาฯ ม.๑๕

นายอัจฐ’ซาติ 
รักษาการ ผอ.กองช่าง 
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนฯ 
นายอัจฐซาติ 
รักษาการ ผอ.กองช่าง

ท่ีประชุม
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนฯ 
นายสมฤทธ้ื 
สมาซิกสภาฯ ม.๑๔ 
รองประธานสภาฯ 
ปฏิน้ติหน้าท่ีแทนฯ

(พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๔๖๖ ระบุความกว้าง ๔ เมตร นั้น 
ขอ'ขยายเป็นกว้าง ๔ เมตรได้หรือไม่ครับ

- เซิญ ผอ.กองช่างซ้ีแจงรายละเอียดครับ เซิญครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาซิกและคณะบริหารทุกท่านครับ ตามท่ี 
ท่านสมาซิกหมู่ ๖ ได้นำเรียนต่อท่ีประชุม น้ัน ผมขอเรียนว่าสำหรับการก่อสร้างถนน 
ถ้าหากเป็นถนนในซอยความกว้างจะอยู่ที่ ๔ เมตร ครับ และเน่ืองจากโครงการ 
ดังกล่าวเป็นการก่อสร้างถนนในซอยไม่ใซ้ถนนหลัก แบบจึงได้ระบุความกว้าง 
๔ เมตร ครับ

- รับทราบ
- ขอบคุณ รักษาการ ผอ.กองช่าง ท่ีได้ซ้ีแจงรายละเอียดครับ เซิญครับ

- ขออนุญาตครับ

- เซิญท่านนายวุฒิไกร บุตรศรี สมาซิกสภาฯ หมู่ ๑๔ ครับ เซิญครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาซิกและคณะบริหารทุกท่านครับ สำหรับ 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ท่ี ๑๔ จุด นา นายแดง 
พรำนัก ถึง นา นายสวาท วังกะซา ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - 
๒๔๗๐) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๔๖๖ ระบุความกว้าง ๓ เมตร นั้น ขอขยายเป็นกว้าง 
๔ เมตร ได้หรือไม่ครับ

- ขออนุญาตครับ

- เซิญ ผอ.กองช่าง ซ้ีแจงรายละเอียดครับ เซิญครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาซิกและคณะบริหารทุกท่านครับ ตามท่ี 
ท่านสมาซิกฯ หมู่ ๑๔ ได้นำเรียบต่อที่ประชุมนั้น เน่ืองจาก กองช่างได้ลงสำรวจ 
พ้ืนท่ีแล้วดังกล่าวแล้ว พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวสามารถดำเนินการปรับปรุงได้ โดย'ให้มี 
ความกว้างอยู่ที่ ๓ เมตร ครับ หากต้องการขยายความกว้าง จะต้องทำเรื่อง 
ขออุทิศท่ีดินจากเจ้าของพ้ืนท่ี  ๆจะดำเนินการก่อนครับ

- รับทราบ
- ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ท่ีได้ซ้ีแจงรายละเอียดครับ

- ขออนุญาตครับ

- เชิญ'ท่านสมฤทธ๋ิ โภคซาติ สมาซิกสภาฯ หมู่ ๑๔ ครับ เซิญครับ

/นายสมฤทธิ...



นายสมฤทธ้ิ 
สมาซิกสภาฯ ม.๑๔

นายโกศลฯ 
นายก อบต.
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
นายโกศล ฯ 
นายก อบต.

ท่ีประชุม
รองประธานสภาฯ 
ปฎิน้ติหน้าท่ีแทนฯ

ประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนฯ

นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.ไพบูลย์

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาซิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และคณะบริหาร 
ทุกท่านครับ เนื่องจากสมาซิก อปพร.อบต.ไพบูลย์ ไม่ได้รับการติกอบรม 
เพ่ือทบทวนเป็นเวลานาน จึงอยากให้จัดโครงการติกอบรมเพ่ือทบทวนให้กับสมาซิก 
อปพร. ครับ

- ซออนุญาตครับ

- เชิญท่านนายก อบต.ฯ ครับ เชิญครับ

- ตามท่ีท่านล้มฤทธ้ื โภคชาติ สมาซิก หมู่ ๑๔ ได้นำเรียนต่อท่ีประชุมน้ัน 
ผมซอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำลไพบูลย์ได้บรรจุโครงการทบทวน อปพร. 
อบต.ไพบูลย์ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือทบทวนความรู้ 
ให้กับ อปพร.อบต.ไพบูลย์ แล้วครับ

- รับทราบ
- ขอบคุณท่านนายก อบต.ไพบูลย์ ครับ
- มีสมาซิกท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หรือคณะบริหาร 

ต้องการช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ
-ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓A3๕๖๖ ครับ
- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๓.๒ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗0) 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

- สำหรับระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๒ เร่ือง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียด 
แนบท้าย) น้ัน เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ช้ีแจงระเบียบและข้อ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไพบูลย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาตช้ีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ความว่า 
เพ่ือประโยชน์ของประชาซน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอำนาจของ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖

/แห่งพระราช...



รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  ๆ
นายสุรเดชฯ 
สมาซิกสภา ม.Is 
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบติหน้าท่ีแทน ฯ 
นายสุรเดชฯ 
สมาซิกสภา ม.๒

รองประธานสภาฯ 
ปฏิน้ติหน้าท่ีแทน ฯ 
นางสาววระจิตร์ฯ 
นักวิชาการสาธาฯ

แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕;๓๗ ด้วย 
เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหาร 
ท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ 
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนด 
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕:๗๐) เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๖ เพ่ือขอความ 
เห็นชอบต่อสภาท้องถ่ิน รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้ท่านสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ทุกท่านแล้ว ครับ

- ขอให้สมาซิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบซ่ือโครงการ รายละเอียดโครงการว่า 
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

- ขออนุญาตครับ

- เชิญ ท่านลุรเดช พุ่มจันทร์ สมาซิกสภาฯ หมู่ ๒ ครับ เชิญครับ

- เรียนท่านสมาซิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและคณะบริหารทุกท่านครับ 
โครงการป้องกับและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ตามร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕;๗๐) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี (๔/๒๕๖๖ ต้ังงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.-บาท 
น้ัน ขอให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียดได้หรือไม่ครับ

- เชิญเจ้าหน้าท่ีๆ เก่ียวช้องช้ีแจงรายละเอียดครับ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไพบูลย์ทุกท่านค่ะ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
ขอนำเรียนต่อท่ีประชุม ดังน้ีค่ะ โครงการฯ แบ่งออกเป็นล่ีกีจกรรม คือ

๑) กิจกรรมประชุมแกนนำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
- เพ่ือร่วมกันวางแผนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์/สำรวจลูกน้ํายุงลาย
- แกนนำหมู่บ้าน และ อสม. ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ 

สำรวจลูกน้ัายุงลาย เพ่ือสร้างความรู้ให้แก่ประซาซน
๓) กิจกรรมการพ่นหมอกควัน สารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เดือดออก

- ตำเนินการพ่นหมอกควัน/สารเคมีในหมู่บ้านทั้ง ๑๕; หมู่บ้าน 
เพ่ือเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยตำเนินการ ๒ ครั้ง คือ ช่วงด้นฤดูฝน 
(มิถุนายน -  สิงหาคม) และช่วงปลายฤดูฝน (กันยายน - ตุลาคม)

๔) กิจกรรมการพ่นสารเคมีป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
- ดำเนินการพ่นสารเคมีในบ้านที่ได้รับแจ้งว่าเป็นบ้านผู้ปวยโรค

ไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโมกข์ โรงพยาบาล
/ส่งเสริม...



รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ๆ 
ประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิ'มติหน้าท่ีแทนฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนๆ 
นายสุรัตน์ฯ 
นักวิเคราะห์ฯ

ท่ีประชุม

ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเสือ หรือโรงพยาบาลนํ้าชุ่นเพื่อป้องกันการระบาด 
ของโรคไข้เลือดออก

- ทำการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านท่ีมีผู้ป่วยโรค 
ไข้เลือดออกใน ๑๐๐ เมตร โดยฉีดพ่นในวันท่ี ๐, ๑, ๓, ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘ 
ตลอดจนให้ความรู้แก่บ้านเรือนใกล้เคียงเพ่ือป้องกันและควบคุมระบาดของ 
โรคไข้เลือดออก ค่ะ
- ขอบคุณนักวิชาการสาธารณสุขครับ
- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
-ไม่มี

- ล้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๔ศอ๔๖๖ ครับ

- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๔๖๔ -  มีนาคม 
๒๔๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ (ตามรายละเอียดแนบ)

- เชิญท่านสุรัตน์ เงางาม นักวิเคราะห์ฯ ครับ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไพบูลย์ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีภารกิจเร่ืองการรายงานประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ ในตัวซ้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวข้ีวัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน 
(๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 
๖ เดือนแรก) และบัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ติดตามความก้าวหน้า 
ในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๔๖๔ - 
๒๔๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ รายละเอียดตามเอกสารรายงาน 
ผลการดำเนินงานฯ ท่ีได้แจกให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอนำเรียนให้สมาชิกสภา 
อบต.ไพบูลย์ เพ่ือทราบครับ
- รับทราบ

๓.๔ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงานและ 
ครุภัณฑ์อ่ืน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
จำนวน ๔ รายการ ดังน้ี

/®) จัดซ้ือ...



รองประธานสภาฯ 
ปฏิบติหน้าท่ีแทนฯ 
ที่ประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติ,หน้าท่ีแทน'ฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบติหน้าท่ีแทนฯ 
ท่ีประชุม

๑) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด อบต.) จำนวน 
๑ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖๖ ซม.X ลึก ๗๒ ซม. X สูง ๑๑๖ ซม. 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

-โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดแต่งข้ึนรูปตามรูปทรงของเก้าอ้ี
- ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ ตัดและแต่งข้ึนรูป
- วัสดุท่ีใช้สำหรับหุ้มเก้าอ้ีทำด้วยหนังเทียม
- เท้าแขนผลิตจากเหล็กดัดข้ึนรูปชุบโครเมียม บุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม
- ระบบปรับโยกใช้ระบบสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยกและล็อคได้
- ระบบการปรับความสูงและตรของเก้าอ๋ีใช้ระบบแกนไฮโดรลิค
- โครงขา เป็นแบบ ๕ แฉก ผลิตจากเหล็กพับข้ึนรูปชุบโครเมียม มีล้อเล่ือน
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
- มีสมาชีกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

-ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการจัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน 

(สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท
- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นขอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๒) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๖ ตัวๆละ ๓,๕๐๐.- 
บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

- เก้าอ้ีบุนวม
- มีพนักพิง
- ล้อเล่ือนปรับระดับได้
- หุ้มหนัง สีดำ
- มีท่ีพักแขนท้ังสองช้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นขอบการจัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน 

(สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๖ ตัวๆละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท

/มติที่ประชุม...



มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติ'หน้าท่ีแทน1ฯ 
ท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบ้ติหน้าท่ีแทนฯ 
ท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบติหน้าท่ีแทนฯ

- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นขอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๓) จ ัดซ ื ้ออ ุปกรณ์ต ่อพ ่วงรถแทรกเตอร ์ (เครื ่องตัดหญ้า) จำนวน 
๑ เคร่ือง ขนาดกว้าง ๑,๓๖๔ มิลลิเมตร ยาว ๑,๔๙๔ มิลลิเมตร สูง ๘๙๔ มิลลิเมตร 
๒ ใบมิด ความเร็วรอบ (เพลาใบมิด/เพลา pot) ๙๐๐-๔๔๐ รอบ/นาท่ี) งบประมาณ 
๖๐,๐๐๐ บาท

- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

■ไม่มี
- ถ้าไม่มิ ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นขอบการจัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงรถ 

แทรกเตอร์ (เคร่ืองตัดหญ้า) จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
■องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นขอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

- ขอบคุณครับ

๔) จัดซ้ือสว่านโรตาร่ี ๓ ระบบ จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- กำลังไฟฟ้าเข้าพิกัด ๘๐๐ พ
- แรงกระแทก ๐-๓ j
- อัตรากระแทกท่ีความเร็วพิกัด (คร้ัง/นาท่ี) ๐-๙๐๐
- ความเร็วพิกัด (รอบ/นาท่ี) ๐-๙๐๐
- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

■ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการจัดซ้ือสว่านโรตาร่ี ๓ 
ระบบ จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

/๓.๔ ขออนุมต...



-๑๐-

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
ท่ีประชุม

๓.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ เพ่ือดำเนินการตามข้อ ๓.๔ จำนวน ๔ รายการ ดังน้ี

- เชิญท่านปลัด อบต. ช ี้แจงรายละเอียดและระเบียบกฎหมายที่ 
เก่ียวข้องครับ

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาฯ นายก อบต. รองนายก อบต 
เลขานุการนายก อบต. และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ ความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ผู้บริหาร 
ท้องถ่ินจึงได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุม้ติ ครับ

๑) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัวๆ 
ละ ๔,๔๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖๖ ซม.X ลึก ๗๒ ซม. X สูง ๑๑๖ ซม.งบประมาณ 
๔,๔๐๐ บาท

งบประมาณโฮนเพ่ิม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด อบต.) 
จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖๖ ซม.X ลึก ๗๒ ซม. X สูง ๑๑๖ ซม. 
งบประมาณ ๔,๔๐๐ บาท
งบประมาณต้ังไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนคร้ังน้ี ๔.๔๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน_____๔.๔๐๐.-บาท

งบประมาณโอนลด
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัต ิงาน 
ประซาสัมพันธ์และงานกิจการสภา
งบประมาณต้ังไว้ ๖๓,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๖,๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนคร้ังน้ี___________๔■๔๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน_____ ๓๑,๔๐๐,,-บาท

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นซอบการโอนงบประมาณจัดซ้ือ 

เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ 
๔,๕๐๐ บาท ครับ

/มติที่ประชุม...



-<9)<S)~

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาๆ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 
ท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ชอบคุณครับ

๒) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๖ ตัวๆละ ๓,๕๐๐.-บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)

งบประมาณโอนเพ่ิม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประ๓ ท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๖ ตัวๆ 
ละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณต้ังไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนคร้ังน้ี________ ๒๑.๐๐๐.-บาท

งบประมาณโอนลด
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประซาสัมพันธ์ 
และงานกิจการสภา
งบประมาณต้ังไว้ ๖๓,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๑,๕๐๐.-บาท
งบประมาณโอนคร้ังน้ี_________๒๑,ooo.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน____ ๑๐.๕๐๐.-บาท

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

■ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการโอบงบประมาณจัดซ้ือ 

เก้าอ้ีสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๖ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒๑,๐๐๐ บาท ครับ

- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

/๓) จัดซ้ืออุปกรณ์...
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๓) จัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ (เคร่ืองตัดหญ้า) จำนวน ๑ เคร่ือง 

ขนาดกว้าง ๑1๓๖๕: มิลลิเมตร ยาว ๑,๔๙๕: มิลลิเมตร สูง ๘๙๔ มิลลิเมตร ๒ ใบมีด 
ความเร็วรอบ (เพลาใบมีด/เพลา pot) ๙๐0-๔๔๐ รอบ/นาที) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณโฮนเพ่ิม

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 

และการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประ๓ ทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงรถ 

แทรกเตอร์ (เคร่ืองตัดหญ้า) จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณต้ังไว้ - บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท

งบประมาณโอนคร้ังน้ี ๖๐.๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐.๐๐๐.-บาท

งบประมาณโอนลด

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใบ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เช้าลักษณะหมวดรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล

ประจำรถบรรทุกน้ีาเอนกประสงค์ 

งบประมาณต้ังไว้ ๖๔๘,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๖๘,๔๑๙.-บาท

งบประมาณโอนคร้ังน้ี ๖๐.๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๘.๔๑๙.-บาท

รองประธานสภาฯ - มีสมาซิกๆ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

ท่ีประขุม - ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประขุมให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณจัดซื้อ 

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ

๖๐,๐๐๐ บาท ครับ

มติท่ีประขุม - องค์ประขุม ๑๔ คน

- เห็นชอบ ๑๔ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

รองประธานสภาฯ - ขอบคุณครับ

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

V

/๔) จัดซ้ือ...
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รองประธานสภาๆ 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ 

ท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

รองประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

ระเบียบวาระท่ี ๔

รองประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนฯ

๔) จัดซ้ือสว่านโรตาร่ี ๓ ระบบ จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๑๐,๐๐0 บาท

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 

และการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซ้ือสว่านโรตาร่ี ๓ 

ระบบ จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณต้ังไว้ - บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท

งบประมาณโอนคร้ังน้ี________ ๑๐.๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐■๐๐๐.-บาท

งบประมาณโอนลด

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๑,๙๐๐.-บาท

งบประมาณโอนคร้ังน้ี_________ ๑๐.๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑.๙๐๐,-บาท

- มีสมาซิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

-ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณจัดซื้อ 

สว่านโรตาร่ี ๓ ระบบ จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ

-องค์ประชุม (ร) ( ร ! คน

-เห็นชอบ (ร)( ร ! เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง (ร) เสียง

- ชอบคุณครับ

เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

- ในวาระอื่นๆ มีสมาซิกท่านใดต้องการเสนอหรือสอบถามหรือไม่ครับ

เชิญครับ

/ทีประชุม...
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ท่ีประชุม
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน

•ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลา 

มาร่วมประชุมในวันน้ี ขอขอบคุณครับ และขอจดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ©๖.©๐ บ.

ผู้จดบันทีกการประชุม 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบลย์

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ

(ลงช่ือ) ประธานกรรมการ
(นายไพวัลย์ อาจสมัย)

สมาซิกส ภ า ค กรรบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑

(ลง'ซ่ือr ^ / p f  ~u  v V กรรมการ 
(นายโกริน พมพาวัฒน์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓

(ลงช่ือ) เรุ) กรรมการและเลขานุการ 
(นายเท่ียง ไพรบึง)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบลย์ หม่ท่ี ๖

- ผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ

(ลงช่ือ)
(นายสุนทร เช้ือซม)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์


